
 

 

   บันทึกการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤต ิ

 
กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการ 
๒. นายจเด็จ อินสว่าง  รองประธานกรรมการ คนทีส่อง 
๓. นายค านณู   สิทธิสมาน กรรมการ 
๔. นายเจตน์ ศิรธรานนท ์ กรรมการ  
๕. นายดุสติ เขมะศักดิ์ชัย กรรมการ 
๖. นายตวง  อันทะไชย  กรรมการ 
๗. พลเอก เลิศรัตน์ รตันวานิช กรรมการ 
๘. นายวันชัย  สอนศริ ิ กรรมการ 
๙. นางสาววบิูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ ์ กรรมการ 

๑๐. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์  กรรมการ 
๑๑. พลเอก สราวฒุิ ชลออยู่ กรรมการ 
๑๒. นายสังศิต พิริยะรงัสรรค์ กรรมการ 
๑๓. นายเสร ี สวุรรณภานนท์ กรรมการ 
๑๔. เลขาธิการวฒุิสภา กรรมการ 
      (นายนัฑ  ผาสขุ) 
๑๕. ผูแ้ทนเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า กรรมการ 
     (นางสาวธีรพรรณ  ใจมัน่) 
๑๖. รองเลขาธิการวฒุิสภา กรรมการ 
      (ร้อยต ารวจเอกหญงิ วริัญญา ประสพสุข) 
๑๗. ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย กรรมการ   
      (นายทศพร  แย้มวงษ์) 
๑๘. ผู้อ านวยการส านกัวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
      (นางสาวชลธิชา มแีสง) 
๑๙. ผูบ้ังคบับัญชากลุม่งานติดตาม กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
      และประมวลผลงานของวฒุิสภา  
      (นายณฐักร  อว่มบ ารุง) 
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๒๐. นางสาวจุฑาลักษณ ์จ าปาทอง กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 

๒๑. นายกติตศิักดิ์ อไุรวงศ ์ กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
 

กรรมการผูล้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๒. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๓. พลเอก ฉตัรชัย   สาริกัลยะ  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
๔. นายสุธี   มากบุญ   รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
๕. นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ 
๖. นายจิรชัย มูลทองโร่ย กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ           กรรมการ 
๘. พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ กรรมการ 

  ๙. นายปิยพันธุ ์นิมมานเหมินท์  กรรมการ 
๑๐. นายวัลลภ ตงัคณานุรักษ์ กรรมการ 
๑๑. นายสถติย์   ลิ่มพงศ์พันธุ ์ กรรมการ 
๑๒. นางสวุรรณี สิรเิวชชะพันธ์                               กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
              - นางสาวโฆษณ ีก าลังศิลป ์ นิติกรช านาญการ  กลุม่งานคณะกรรมาธิการ 
                                                      การวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีการสื่อสารและโทรคมนาคม 
                                                      ส านักกรรมาธิการ ๑ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 
 เมื่อคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายศุภชัย สมเจริญ 

ประธานกรรมการวิชาการฯ ได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  
สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
                         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ กรรมการฯ ได้รับพระราชทาน
ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
 ประธานกรรมการฯ ๆ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย    
บุญยะลีพรรณ กรรมการฯ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธุรกิจ 
เพ่ือสังคม จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและขอแสดงความยินดีต่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ มา ณ โอกาสนี้ 
                         ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม   

- รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๖๓  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
ของวุฒิสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  วันพฤหัสบดีที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๖๓  โดยไม่มีการแก้ไข  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
                         - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 
๔.๑  รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงาน

นิติบัญญัติ 

 ประธานอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ (นายจเด็จ  
อินสว่าง) ได้รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ดังนี้ 

๑. การจัดกิจกรรม Morning Talk จ านวน ๑ ครั้ง  

ครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ เรื่อง “๖ ญัตติของการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ”  
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
(สว.) หมายเลข ๔๐๙ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)  

- ผู้น าในการพูดคุย ประกอบด้วย นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา  
และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา 

- โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธาน 
ในการพูดคุยและสมาชิกวุฒิสภากว่า ๗๐ คนเข้าร่วมกิจกรรม 

- ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท า “สรุปการพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
(Morning Talk)”  ครั้งที่ ๘ เผยแพร่ให้แก่สมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ในการประชุม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว  

๒. การจัดสัมมนาทางวิชาการ จ านวน ๑ ครั้ง 

โครงการสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ๖+๑ ร่างฯ  
ของสมาชิกวุฒิสภา” วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม 
หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ  



-๔- 
  

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในวงงานสภา ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ และสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... จ านวน ๗ ร่าง 

๒. เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ในวงงานสภาได้รับทราบข้อมูล ความรู้ และสาระส าคัญของรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ก่อนรับหลักการ  

๓. เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา
ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ๖+๑ ร่างฯ 

วิทยากร 
นายสมชาย แสวงการ  สมาชิกวุฒิสภา 
นายเสรี สุวรรณภานนท์  สมาชิกวุฒิสภา 
นายค านูณ สิทธิสมาน  สมาชิกวุฒิสภา 
นายวันชัย สอนศิริ  สมาชิกวุฒิสภา 
ด าเนินรายการ โดย นายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑๐๐ คน ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงงานสภา    

สรุปผลการสัมมนา 

การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จ านวน ๑๑๐ คน จ าแนกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา จ านวน ๔๙ คน ผู้บริหารส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และข้าราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา จ านวน ๓๔ คน กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการและกลุ่มอื่น ๆ (ผู้ติดตาม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ 
ประจ าตัว ส.ว.) จ านวน ๒๗ คน 

จากการรวบรวมแบบประเมินผลโครงการสัมมนา มีผู้ตอบแบบประเมนิกลบัมา  
จ านวน ๑๙ คน ซึ่งมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการสัมมนาอยู่ในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย  
๔.๕๓) โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสัมมนาว่า ช่วงเวลาในการจัดการสัมมนาควรเร็วกว่านี้
ประมาณ ๒-๓ สัปดาห์ 

                       กรรมการวิ ชาการฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้ อสั งเกต 
และข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนติบิญัญตัิ 
สรุปได้ดังนี้ 
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          ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
            ๑. ในการจัดสัมมนาทางวิชาการควรมีการพิจารณาก าหนดวันที่จัดกิจกรรม 

ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์มากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและกฎหมาย 
แก่สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในวงงานนิติบัญญัติ 

           ๒. นายตวง อันทะไทย กรรมการฯ และในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญ  
และมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ปัจจุบันการด าเนินการยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ประกอบกับ
มีประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาหลายเรื่อง เช่น ความปลอดภัยในสถานศึกษา การปฏิรูปการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการกระจายอ านาจไปยังสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องมี  
การตรากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ จึงขอเสนอแนวทางให้คณะกรรมการวิชาการฯ  
มีบทบาทในการผลักดันเรื่องดังกล่าว โดยการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เช่น ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ครู 
อาจารย์ นักเรียน ประชาชน ตลอดจนฝ่ายนิติบัญญัติ 

 มติที่ประชุม : ๑. รับทราบรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการ
เสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติและเห็นชอบให้น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

                       ๒. เห็นชอบในหลักการให้จัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” 
ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงาน 
นิติบัญญัติประสานกับคณะกรรมาธิการฯ ในการด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

        ๓. มอบหมายสถาบันพระปกเกล้ารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ 
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดสัมมนา 

 

๔.๒ รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
         นายค านูณ  สิทธิสมาน กรรมการฯ และในฐานะรองประธานอนุกรรมการ

ด้านกฎหมาย ได้รายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย โดยสรุปดังนี้  
            ๑.  ด้านการประชุม มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น 

๘ ครั้ง (ล่าสุด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)   
           ๒. ด้านผลการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายได้พิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  และ 
ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ....            

               ๒.๑ การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ คณะอนุกรรมการฯ  
ได้พิจารณาศึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา ดังนี้  

               ๑) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณา 
ร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกา   
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               ๒) พลต ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร สมาชิกวุฒิสภา  
       ผู้เชี่ยวชาญด้านการต ารวจ 
               ๓) บทวิเคราะห์เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ  

             โดย นายณวัฒน์ ศรีปัดถา  นักวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา  
             สถาบันพระปกเกล้า 

               ๔) บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ  
                          โดย คณะผู้วิจัยซึ่งศึกษาในนามของสถาบันพระปกเกล้า  
                          คณะผู้วิจัยประกอบด้วย 

     (๑) รศ.พ.ต.ท.ดร. กฤษณพงค์ พูตระกูล  
          ประธานบรหิารหลกัสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุตธิรรม   
          มหาวิทยาลัยรังสติ 
     (๒) รศ.พ.ต.ท.ดร. เสกสัณ  เครือค า  
          อาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
     (๓) ร.ต.อ. พีระพัฒน์  มังคละศิร ิ
          อาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน 
     (๔) พ.ต.อ. สุนพงศ์  เปล่งข า    
          ผูอ้ านวยการส านักงานพัฒนาวนิัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยรงัสิต 

            ๕) บทวิเคราะห์พระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ โดยส านักกฎหมาย ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

        ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศตามความ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘  
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔)  ขณะนี้ คณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... (คณะกรรมการกฤษฎีกา) ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 

           ขณะนี้สถานะของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ  คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กนัยายน ๒๕๖๓ และเสนอ
รัฐสภาต่อไป ส่วนร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณา   

     ๒.๒ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 

            คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาและจัดท า (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....  และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. .... 
เรียบร้อยแล้ว แต่เพ่ือความครบถ้วนสมบูรณ์ของรายงาน คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย และจะได้น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป          



-๗- 
  

 

                       จากนั้นกรรมการวิชาการฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
๑. ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายส าคัญและ 

เป็นร่างกฎหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการฯ จึงควรพิจารณาจัดสัมมนาทางวิชาการ
ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูลและพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวล่วงหน้า 
อันจะเป็นประโยชน์ในการท าหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสม 
ในการจัดสัมมนาควรเป็นช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๔  

๒. คณะกรรมการวิชาการฯ ควรมีการพิจาณาศึกษา หรือจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือสร้างภาระ 
แก่ประชาชนเกินความจ าเป็น (Regulatory Guillotine) ซึ่งจะเป็นการสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๒๕๘ เพ่ือสนับสนุนบทบาท
ด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  
๑. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  
๒. เห็นควรให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาความเหมาะสมในการ

พิจารณาศึกษา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัย หรือไม่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน หรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น (Regulatory Guillotine)  

๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ
ด าเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....” ต่อไป 

 

๔.๓  คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพร่วมและ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดเสวนา 

      ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ด้วยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้มีหนังสือที่ สว (กมธ๑) ๐๐๐๙/๐๕๒๘๙ ลงวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพร่วมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดเสวนา 
โดยขอเชิญคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดเสวนา เรื่อง “เทคโนโลยอีวกาศ 
สู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ – ๗ ชั้น ๕ 
โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาส าหรับผู้เข้าร่วมเสวนา จ านวน ๓๒๐ คน 
รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

                          จากนั้นกรรมการวิชาการฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
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                  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
  ๑. คณะกรรมการวิชาการฯ มีหน้าที่ในการส่งเสริมและการจัดให้มีการด าเนิน
กิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายให้แก่สมาชิกวุฒิสภา เช่น การบรรยายพิเศษ การจัดสัมมนา และการจัดท าเอกสารวิชาการต่าง ๆ 
เป็นต้น การจัดเสวนาดังกล่าว เป็นการจัดเสวนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยเป็น
การด าเนินการร่วมกับคณะกรรมาธิการฯ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
จึงเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอวกาศ และแนวทางการใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป 
  ๒. คณะกรรมการวิชาการฯ มีงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างความรู้ 
ในวงงานนิติบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๓๖๒,๐๐๐ บาท ใช้จัดกิจกรรมสัมมนา 
ไปแล้ว ๑ ครั้ง เป็นจ านวน ๒๖,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๓๓๕,๕๐๐ บาท ซึ่งต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 
อีกหลายครั้งตลอดปีงบประมาณนี้ ประกอบกับคณะกรรมาธิการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการตามภารกิจอยู่แล้ว จึงควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดเสวนา 
ให้มีความเหมาะสม 
  ๓. นางสาวธีรพรรณ  ใจมั่น ผู้แทนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
กรรมการฯ แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า สถาบันพระปกเกล้าพร้อมสนับสนุนงบประมาณ 
ค่าสมนาคุณวิทยากรส าหรับการจัดเสวนาในครั้งนี้ ส่วนการจัดสัมมนาในครั้งอื่น ๆ ขอรับไปพิจารณา 
ให้ความสนับสนุนเป็นครั้ง ๆ ไป 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการจัดเสวนาเรื่อง “เทคโนโลยีอวกาศสู่การ 
พัฒนาชาตอิย่างยั่งยืน” และสนับสนุนงบประมาณในการจัดเสวนา จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ   

   นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งต่อไป  

 มติที่ประชุม : นัดประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ ครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่   
๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา 

                                         --------------------------------- 
นางสาวจุฑาลักษณ์  จ าปาทอง นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดบันทึกการประชุม  

นายณัฐกร  อ่วมบ ารุง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา 
นางสาวชลธิชา  มีแสง  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


